



รวมแม่โจ้รายสัปดาห์



“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

ฉบับที่ 81/2550

ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ 15 - 21 มกราคม 2550

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2550 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “โครงการเยี่ยมชมแปลงสาธิต” (Field Day) ครั้งที่ 3 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2550 เวลา 09.00 - 16.30 น. ชมรมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (ISO 14001: และ OHSAS 18001 : 1991) โดยวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และอาจารย์สดัมสิทธิ์ แสงสายัณห์ ณ ห้อง E101 ตึกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



17 ม.ค. 2550

วันที่ 15 - 16 มกราคม 2550 เวลา 08.00 - 16.00 น. ศูนย์สารสนเทศใต้เดือนดินแม่โจ้ จัดอบรม “เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ” โดยมี รศ. ดร.อานัฐ ตันโซ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ณ โรงเรือนต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

17 ม.ค. 2550

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 09.00 - 12.00 น. รศ. ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2550 เวลา 09.00 - 16.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ทิศทางการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550	เวลา 09.00 – 12.00 น.	นายชลิต พุ่มชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งหมด 129 คน เข้าศึกษาดูงานคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีนายอนันต์ ปัญญาวิীর ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บรรยายเกี่ยวกับ การรับนักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
วันพุธที่ 17 มกราคม 2550	เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “The Day of M – DC” (Marketing’s Dummy Company) ณ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมกิจกรรม อาทิ การแข่งขันวงดนตรี บางรัก M – DC #1 Contest การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ การประกวดการนำเสนอสินค้า จากกลุ่ม IMC และลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550	เวลา 09.00 – 12.00 น.	รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ประสาร วงศ์มณีรุ่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 9 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานงบประมาณในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานงบประมาณออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร์ เจลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550	เวลา 09.00 – 16.00 น.	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำร้องรับการปฏิบัติราชการ (กพร.) และคณะกรรมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) เข้าประเมินตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2549 ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550	เวลา 08.30 – 20.00 น.	งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน “เสวนามุมมองศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ณ ห้องประชุมกุสุมาลย์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2550	เวลา 13.30 – 14.30 น.	รศ. ดร.อานัฐ ตันโช ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ “การกำจัดขยะที่สลายตัวโดยใช้ไส้เดือนดิน” ณ โรงเรือนต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดกิจกรรม

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดกิจกรรม “โครงการเยี่ยมชมแปลงสาธิต” (Field Day)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “โครงการเยี่ยมชมแปลงสาธิต” (Field Day) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาปนิก คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัด Field Day ว่า “คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการวิชาการสู่ชุมชน จึงมีนโยบายให้แต่ละภาควิชาได้นำผลงานวิจัยและประสบการณ์ของบุคลากรมาสร้างเป็นฐานเรียนรู้การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยได้ต่อไป”

1. ฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผัก
2. ฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
3. ฐานเทคนิคการตัดแต่งกิ่งเพื่อผลิตลำไยคุณภาพ
4. ฐานไม้ดอกไม้ประดับ
5. ฐานการเรียนรู้ทางพืชไร่และการเกษตรผสมผสานสู่ชุมชน
6. ฐานการปลูกผักหลังบ้านด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์

7. ฐานการกำจัดขยะที่สลายตัวได้โดยใช้ไส้เดือนดิน
8. ฐานความรู้เกี่ยวกับแมลง
9. ฐานการเลี้ยงปลาบึก
10. ฐานการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
11. ฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก
12. ฐานการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
13. ฐานการผลิตน้ำนมคุณภาพดี
14. ฐานการทำปุ๋ยหมักระบบกองเดิมอากาศ

สำหรับการจัดฝึกอบรมระยะสั้นในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

หลักสูตร	จำนวน(คน)	สถานที่
เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู	150	อุทยานเกษตรและฟาร์มฯ
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการเพาะเห็ดแบบยั่งยืน	100	สาขาพืชผัก
การทำเครื่องคั้นน้ำผักเพื่อสุขภาพ	30	สาขาพืชผัก
การสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการเกษตร	50	สาขาพืชไร่
การจัดการแมลงศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน	30	อาคารกล้วยไม้ ชั้น 4

ขอเชิญชวนเกษตรกร นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงสาธิตโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร โทรศัพท์ 0 5387 3349

สหกรณ์การเกษตรระแมดูงานศูนย์สารสนเทศใต้เดือนดินแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 08.00 – 16.00 น. ศูนย์สารสนเทศใต้เดือนดินแม่โจ้ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการใช้ไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรระแม จำกัด ต.ระแม อ.ระแม จ.ชุมพร ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหิยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่เขตจังหวัดชุมพรต่อไป

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

(ISO 14001: และ OHSAS 18001 : 1991)

ชมรมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (ISO 14001:

และ OHSAS 18001 : 1991) โดยวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และ อาจารย์สดัมสิทธิ์ แสงสายัณห์ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2550 ณ ห้อง E101 ตึกคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากในปัจจุบัน การทำงานในโรงงานที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรและสารเคมีต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงเพื่อสร้างมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจสมัครและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ชมรม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 086 916 1912 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 600 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมเอกสารและประกาศนียบัตรหลังผ่านการฝึกอบรม)

นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชลิต พุ่มชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งหมด 129 คน เข้าศึกษาดูงานคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีนายอนันต์ ปัญญาวิรุ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บรรยายเกี่ยวกับ การรับนักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับสำนักจัดทางงบประมาณ

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักจัดทางงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษางานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้อมูล : คุณรุ่งทิวา เจริญทรัพย์ กองแผนงาน)

นักศึกษาสาขาการตลาดขอเชิญร่วมงาน “The Day of M – DC”

วันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “The Day of M – DC” (Marketing’s Dummy Company) ณ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรี บางรัก M – DC #1 Contest การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ การประกวดการนำเสนอสินค้าจากกลุ่ม IMC และลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย

อ.ดลกร ขวัญคำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวว่า “เพื่อให้ นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสฝึกงานแบบได้รับประสบการณ์จริง จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทจำลองขึ้น 2 บริษัท

โดยแยกการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี และเมื่อปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยบริษัท บางรัก สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศธุรกิจจำลองดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จึงได้มีการสืบทอดโครงการต่อมาเพื่อความต่อเนื่องของฐานข้อมูลลูกค้าและการติดต่อประสานงานกับ supplier โดยปัจจุบันมีสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าบริโภค สินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร สินค้าสนับสนุน และสินค้าพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และทุกท่านร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวของนักศึกษา ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการฝึกประสบการณ์ต่อไป”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 9 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินจากสมศ.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำร้องรับการปฏิบัติราชการ (กพร.) และคณะกรรมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ในการเข้าประเมินและตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2549 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทำให้สถาบันการศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาฉลองครบรอบ 25 ปี

“ทิศทางการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า”

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ทิศทางการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2550 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสม วราเอกศิริ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็น “กษัตริย์เกษตร” ผู้ทรงสนับสนุนการเกษตรไทยให้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน ดังนั้นในโอกาสการครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากรกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการอยู่รอดของเกษตรกรระดับรากหญ้า” ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานบริษัท สหฟาร์ม จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในตลาดโลก” และ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บรรยายพิเศษเรื่อง “สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณศรีวรรณ ดอนวิเศษ โทรศัพท์ 0 5387 3294 – 5 (ค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาท) ข้าราชการสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ สำหรับวันที่ 19 มกราคม 2550 เป็นการเข้าศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ “ราชพฤกษ์ 49”

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดศรีสะเกษดูงานไส้เดือนดิน

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 13.30 – 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช และคณะเจ้าหน้าที่ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ “การกำจัดขยะที่สลายตัวโดยใช้ไส้เดือนดิน” ณ โรงเรือนต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะภายในเขตพื้นที่ชุมชนของตำบลยาง จังหวัดชุมพรได้ต่อไป

แม่โจ้จัดฝึกอบรม “มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2005

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรม “มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2005 ครั้งที่ 1” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการ ISO 2200 : 2005 เป็นมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยเป็นการนำระบบการจัดการตาม ISO 9001 : 2000 และ GMP/HACCP มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสะดวกในการจัดระบบการผลิตอาหารในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตเบื้องต้นจากเกษตรกรไปจนถึงขั้นการแปรรูปผลผลิต การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้ทันต่อมาตรฐานของสินค้าภาคเกษตรที่เป็นสากล ดังนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจึงต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านอุตสาหกรรมอาหารหรือผ่านการฝึกอบรม GMP HACCP หรือ ISO 9001 : 2000 มาก่อน

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3842 (ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 1500 นักศึกษา 1000 บาท)

ขอเชิญร่วมฝึกภาษาอังกฤษจากจากภาพยนตร์และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ

อาจารย์วัชรวิยา บำรุงศิริ กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และท่านที่สนใจร่วมชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และร่วมสนุกกับการร้องเพลงภาษาอังกฤษใน สไตส์สบาย ๆ เป็นกันเอง โปรแกรมสลับกันทุกวันพุธเว้นพุธ เวลา 15.00 น. ณ ห้องสังคม 105 อาคาร ประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับวันที่ 17 มกราคม 2550 ฉายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่อง “ซอว์ แชนด์เดอะรีเดมชัน” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5387 3288

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การประกอบอาหารว่างไทย – สากล”

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจ ให้แก่ แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพเสริมรายได้ดังต่อไปนี้

1. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 หลักสูตร “การประกอบอาหารว่างไทย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญ สำหรับการประกอบอาหารว่างไทย ชนิดของวัสดุประกอบการทำอาหารว่างไทย การจัดรูปแบบและการตกแต่งให้เหมาะสำหรับการจัดเสิร์ฟ และฝึกภาคปฏิบัติวิธีการทำ “ถุ้งทอง ลาบเลิศรส ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว”

2. วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 หลักสูตร “การประกอบอาหารว่างสากล” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สาระสำคัญสำหรับการประกอบอาหารว่างสากล ชนิดของวัสดุประกอบการทำอาหารว่างสากล การจัดรูปแบบและการตกแต่งให้เหมาะสำหรับการจัดเสิร์ฟ และฝึกภาคปฏิบัติวิธีการทำ “ฟองดูผลไม้มั้ คอร์นเฟลกธัญพืช ชาซ่า สับปะรด และไมโครโซน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3937 (ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รับจำนวนจำกัด)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550

ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีในระบบรับตรง โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรือ อวท. หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาพืชไร่	รับจำนวน 10 คน
สาขาวิชาไม้ผล	รับจำนวน 10 คน
สาขาวิชาสัตว์ปีก	รับจำนวน 15 คน
สาขาวิชาการประมง	รับจำนวน 10 คน
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร	รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว	รับจำนวน 15 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์	รับจำนวน 45 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)	รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)	รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)	รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาการบัญชี	รับจำนวน 75 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	รับจำนวน 75 คน

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สมัครโดยตรงที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2550 โทรศัพท์ 0 5387 3163 – 4

เรื่องกฎหมาย : เรื่อง(ต้อง)น่ารู้

โดย...**ธนภัทร ปัญญาวงศ์**
(หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

ถาม นายชัยแอบเข้าไปลักโคของนายชิตจากฝูงในขณะที่ยนายชิตเผลอ หลังจากที่นายชัยลักโคไปได้ประมาณ 10 นาที นายชิตทราบจึงออกติดตามไปในทันที อีกสองชั่วโมงต่อมา ก็ตามไปทัน นายชัยใช้อาวุธปืนยิงขู่เพื่อไม่ให้นายชิตติดตาม โคของนายชิตตกใจเพราะเสียงปืนจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่าบริเวณนั้น ส่วนนายชัยหลบหนีไปอีกทางหนึ่ง นายชิตตามหาโคอยู่หลายวันแต่ไม่พบ นายชอบเพื่อนบ้านจึงหลอกนายชิตว่าตนทราบว่านายชัยนำโคไปซ่อนไว้ ณ ที่ใด หากนายชิตประสงค์จะได้โคคืน จะต้องนำเงินค่าไถ่ไปให้นายชัย 5,000 บาท ซึ่งความจริงแล้วนายชอบไม่ทราบว่าโคอยู่ ณ ที่ใด และไม่เคยรู้จักนายชัย นายชิตหลงเชื่อจึงมอบเงินให้นายชอบไป กรณีเช่นว่านี้ นายชัยและนายชอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใด หรือไม่

ตอบ หลังจากที่นายชัยลักโคของนายชิตไปแล้ว นายชิตได้ออกติดตามในทันที การลักทรัพย์จึงยังไม่ขาดตอน การที่นายชัยใช้อาวุธปืนยิงขู่เพื่อไม่ให้นายชิตติดตามเป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายอยู่ในตัว นายชัยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง และนายชัยยังต้องรับโทษหนักขึ้นอีกทั้งหนึ่งของความผิดดังกล่าว เพราะมีหรือใช้อาวุธปืนตามมาตรา 340 ตรี

ส่วนนายชอบไม่มีความผิดฐานรับของโจร เพราะไม่ได้รับโคจากนายชัยหรือช่วยนายชัยในการจำหน่ายทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด แต่มีความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 เพราะกระทำโดยทุจริตหลอกลวงนายชิตด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและโดยการหลอกลวงตั้งว่านั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของนายชิต (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 6863/2543)

ปฏิทินกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 – 47